

นิวซีแลนด์ที่งดงามดูจกภาพวาด สถานที่ในฝัน สำหรับการ การเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานแต่งงาน



แฟนภาพยนตร์เรื่อง *เดอะ ฮอบบิท* สามารถเดินทางมาผูกสัมพันธ์รักในดินแดนแห่งบิลโบ แบ๊กกิ้นส์ และผู้ที่รักธรรมชาติสามารถจัดงานแต่งงานเหนือภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะหรือในน้ำได้ ซึ่งเป็นเพียงข้อเสนอสุดพิเศษส่วนหนึ่งสำหรับคู่รักที่ต้องการจัดงานสำคัญแห่งชีวิตคู่ในประเทศนิวซีแลนด์ที่มีความงดงามประดุจภาพวาด



เมื่อเพิ่มที่พักที่หรูหรา อาหารแบบกูร์เมต์ และโรงแรมักไวน์ระดับเวิลด์คลาสเข้าไปด้วยแล้ว คุณจะสัมผัสกับความสมบูรณ์แบบที่หาที่ไหนไม่ได้อีก

นิวซีแลนด์ให้บริการตัวเลือกการจัดงานแต่งงานที่น่าจดจำและไม่เหมือนใครสำหรับผู้ที่กำลังมองหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงาน โดยสามารถจัดงานได้ตามธีมที่ต้องการ

ด้วยเสน่ห์เหนือกาลเวลาที่ดึงดูดใจผู้คนจากนานาชาติทั่วโลกของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง *เดอะ ฮอบบิท* ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้กำกับปีเตอร์ แจ็คสัน ที่ Hobbiton ใกล้กับมาตามาคา จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าสถานที่แห่งนี้ติดอันดับสถานที่สำหรับการจัดงานแต่งงานที่ไม่เหมือนใครมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก



ในแถบชนบทที่ไม่ได้รับการคุกคามโดยศตวรรษที่ 20 สถานที่ตั้งของดินแดนแห่งมัชฌิมโลกในบทประพันธ์มหากาพย์ของเจ. อาร์. อาร์. โทลคีน เป็นสถานที่สุดพิเศษ ซึ่งเพียงพร้อมไปด้วยหุ้มของบิลโบ แบ๊กกิ้นส์ และกรีน ดราก้อน อินน์ ที่บิลโบใช้ฉลองงานเลี้ยงวันเกิดของเขา

นอกจากนี้ยังมีการยกระดับการปรนนิบัติดูแลอีกด้วย โดยบ่าวสาวสามารถตอบรับการแต่งงานในอ่างโคลนที่เฮลล์เกต (Hell's Gate) ในโรโตรัว สถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับความร้อนใต้พิภพของประเทศนิวซีแลนด์



ควีนส์ทาวน์ ซึ่งขึ้นชื่อว่ามีทัศนียภาพที่งดงามดูจกภาพวาดมากที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ มอบฉากหลังที่เหมาะสม

ที่สุดสำหรับงานแต่งงานกลางแจ้ง คู่รักสามารถเลือกจากฉากหลังแบบสวนไม้ พิธีแต่งงานริมทะเลสาบ หรือรีสอร์ทอันมีเสน่ห์บนยอดเขา

ในบรรดาสถานที่สำหรับจัดงานแต่งงานยอดนิยม 10 อันดับ โบสถ์กูดเชพเพิร์ดในเลคเทคาโปเป็นโบสถ์ในอุดมคติที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลก โดยคุณจะได้มองเห็นวิวภูเขาที่งดงามไกลโพ้นสุดลูกหูลูกตา

คุณยังสามารถเฉลิมฉลองอนาคตชีวิตคู่ได้ที่ไร่องุ่นที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในฮอว์กส์ เบย์ หรือในมาร์ลโบโร ตึ่มต่ำกับกลิ่นอายวินเทจของท้องถิ่น และเฉลิมฉลองด้วยรสชาติสุดพิเศษ

คู่แต่งงานใหม่สามารถให้รางวัลกับตัวเองด้านงานแต่งงานสุดพิเศษที่ที่พักสุดหรูแห่งใดแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์ หรือสนามกอล์ฟระดับเวิลด์คลาส เช่น Cape Kidnappers หรือ Millbrook Resort พร้อมอาหารเลิศรสและไวน์ที่เสิร์ฟในสถานที่ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

คุณยังสามารถเลือกแลกเปลี่ยนคำปฏิญาณความรักบนท้องฟ้าด้วยการล่องบอลลูน โดยมีภูมิทัศน์ที่น่าทึ่งโอบล้อมอยู่ด้านล่าง และใช้เวลาตีมน้ำผึ้งพระจันทร์ด้วยการล่องเรือไปตาม Marlborough Sounds ซึ่งมองเห็นธารน้ำสายโบราณ อ่าวส่วนตัว และหาดทรายขาว

อาหารเลิศรสเป็นองค์ประกอบหลักของพิธีแต่งงาน และผู้รักการรับประทานอาหารสามารถคอยงานเลี้ยงแต่งงานที่เต็มไปด้วยอาหารแสนอร่อยของนิวซีแลนด์ที่มีทั้งผลิตผลสดใหม่ของท้องถิ่น เชฟฝีมือทอง และไวน์ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ได้เลย

นอกจากเสน่ห์ต่างๆ ของนิวซีแลนด์ในฐานะสถานที่จัดงานแต่งงานระดับแนวหน้าแล้ว ล่าสุดยังมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอนุญาตให้คู่รักร่วมเพศสามารถแต่งงานกันได้ในประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย

“คู่รักที่กำลังมองหางานแต่งงานสุดโรแมนติก และการอันนิฮูนที่แสนประทับใจควรต้องลองพิจารณานิวซีแลนด์เป็นตัวเลือกจุดหมายปลายทาง เนื่องจากเรามีตัวเลือกต่างๆ มากมายทั้งในด้านสถานที่และกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องการจัดพิธีที่เป็นส่วนตัวในที่พักหรือในน้ำ ไปจนถึงงานแต่งงานบนฟ้า บนยอดเขา และบนธารน้ำแข็งสำหรับผู้

ที่รักการผจญภัย” มิสมิชา แมนนิกซ์-โอปี ผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ กล่าว

“นิวซีแลนด์เป็นจุดหมายปลายทางที่ผสมผสานช่วงเวลาที่มามีค่ากับประสบการณ์ที่มีอาจลิ้มลิ้มกันได้ด้วยกัน”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ www.newzealand.com